



## บันทึกข้อความ

กตร.	
เลขที่.....	597
วันที่.....	4 ก.ค. 60
เวลา.....	13.39 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๕๐๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.คอบต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังจรูญ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรในการเตรียมพร้อมรับมือกับ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน และจิตอาสาต่าง ๆ เข้าสำรวจจุดลอกคูคลองและท่อ ระบายน้ำที่อุดตัน รวมถึงการกำจัดขยะ ผักตบชวา และวัชพืชที่มีอยู่ตามบริเวณคูคลองใน หลายเขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คลองเสี้ยว คลองบางซื่อ คลองทุ่ง คลองกระแฉก คลองลานโดนด คลองนาวงประชาพัฒนา คลองหมอนทอง และคลองตาสุ่ม เพื่อให้ สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฝนตกหนัก และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง อีกทั้งยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมสะอาดขึ้น ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือปัญหา สุขภาพอื่น ๆ ของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>รัฐบาลและคสช. ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการสืบสานพระราชดำริ โดยได้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการขยายผลตามแผนเตรียมการรับมือและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังไปยังพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชนและชุมชนให้ดูแลคูคลองสาขาและทางระบายน้ำย่อย ๆ ในส่วนที่ตนเอง รับผิดชอบด้วยเพื่อควบคู่ไปกับการปฏิบัติของหน่วยงานราชการในการเร่งระบายน้ำ และ หาวิธีการอื่น ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยให้ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ประเทศไทยยังมีความจำเป็นต้องปฏิรูปในอีกหลายมิติเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ เช่น</p> <p>๑. ประเด็นความมั่นคง ต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกติ ช่วยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันเหตุร้ายในทุกกรณีในพื้นที่ของตน ซึ่งเป็น</p>	สน.มน./สน.อส. สน.สก. ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เป็นสังคมแห่งความสงบสันติและขณะเดียวกันก็ต้องมีศักยภาพในเรื่องของการป้องกันประเทศ อธิปไตยตามแนวชายแดน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ ในดินแดนที่เป็นอธิปไตยของประเทศไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งนี้ หากประเทศชาติมั่นคง มีเสถียรภาพ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นโดยปริยาย</p> <p>๒. ประเด็นเศรษฐกิจ ต้องย้อนกลับไปดูการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และต่างประเทศ ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมาว่า ประเทศเราและประเทศเขามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มีความเหมือนกัน หรือไม่ อย่างไร มีการกระจายรายได้ จากบน กลาง ลงสู่ฐานรากเพียงพอหรือยัง มีกลไกเชื่อมโยงถึงกันหรือไม่จะพึ่งพาเพียงระบบราชการอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาพิจารณาจากปัญหาพื้นฐานของคนไทย ก่อน แล้วจึงมาดูว่าจะแก้ไขทุกระดับให้เข้มแข็งได้อย่างไร โดยการเพิ่มพูนความรู้ เทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถให้ได้อย่างไร ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งในงบประมาณงานฟังก์ชันเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำ และงบประมาณการเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ความเข้มแข็งให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นพื้นที่ เป็นกลุ่มรายได้ บางกลุ่มมีรายได้ต่ำเกินไปไม่ถึง ๑๐๐ บาทต่อวัน</p> <p>๓. ประเด็นด้านสังคม มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำให้สังคมประเทศไทยเป็น “สังคมที่มีคุณภาพ” มีคนที่มีคุณภาพ มีการศึกษาที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพที่ต้องมีการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผล มีหลักคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความมีอัตลักษณ์ มีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และมีการพัฒนาแบบตะวันตก ตะวันออกต้องผสมกันไปด้วย จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สำคัญต้องผลิตคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ เมื่อคนในสังคมมี “จิตสำนึกที่ดี” องค์กรก็จะมี “ธรรมาภิบาล” แล้วประเทศชาติก็จะแข็งแรงได้ในแบบไทย ๆ ในที่สุด เราต้องฝึก “คนไทยยุคใหม่” ให้มีวิสัยทัศน์ คิดล่วงหน้า คิดมีแบบแผน และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยไม่นิยมความขัดแย้ง ความรุนแรงแต่ยอมรับความเห็นต่างเพื่อจะแสวงหา “จุดร่วมที่ลงตัว” ร่วมกัน การแก้ไขหรือการดำเนินการใดก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด สังคมเป็นสังคมที่สันติสุข เราจำเป็นต้องสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับประชาชน ประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งสร้างการรับรู้เพื่อความเข้าใจและร่วมมือ เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะไม่เกิดการละเมิดสิทธิผู้อื่นและกฎหมาย สังคมก็จะดีขึ้น การที่จะทำให้สังคมสงบสุขนั้นที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิรูปตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เป็นคนรุ่นเก่า ไม่ว่าจะอยู่ใน ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ หรือ ๔.๐ คนของอนาคตก็ต้องทำไปด้วยกันแต่เวลานี้ ไม่ต้องรอผลิตคนใหม่ โดยคนเก่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในเวลานี้ พร้อมกับสร้างคนรุ่นใหม่</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๔. ประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ต้องทำให้คนมีความสนใจ ใส่ใจ ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ติดตามกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย ถ้าไม่รู้กฎหมายก็ จะไม่รู้ว่าจะตัวเองได้รับการคุ้มครองอย่างไร ซึ่งโดยหลักการแล้วกฎหมายทุกกฎหมายย่อม รักษาสิทธิของคนส่วนใหญ่แต่ต้องไม่ลืมนี่ที่จะดูแลคนส่วนน้อยด้วย ถ้าทุกคนปฏิบัติตาม กฎหมายโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะกฎหมายใหญ่หรือกฎหมายเล็ก การบังคับใช้กฎหมายจะมี ประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน สังคม ก็จะมีสงบสุข ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเรียกรับผลประโยชน์ หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ หรือตกเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการทุจริตเสียเอง ทุกอย่างอยู่ที่ความชัดเจนของกฎหมายและ การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการเชื่อฟังเคารพกฎหมายของทุกคน</p> <p>รัฐบาลได้ผลักดัน “กองทุนยุติธรรม” ให้เกิดขึ้นแล้วแม้เป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ ยังไม่พอ ทุกคนต้องใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประชาชนเจตนารมณ์ของกฎหมาย คืออะไร</p> <p>๕. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ เหลืออยู่อย่างจำกัด โดยใช้สอยให้คุ้มค่าด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการ หามาทดแทนเพื่อไม่ให้ขาดแคลน เช่น การหาแหล่งน้ำ พื้นที่เก็บกักน้ำฝน ทั้งในเขต ชลประทาน นอกเขตชลประทาน การใช้พลังงานทางเลือก รวมทั้งการปลูกป่าทดแทน การ ให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นใน เขตเมืองให้มากขึ้น ให้ทุกส่วนราชการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ทุกส่วนราชการ ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกรมป่าไม้แต่เพียงอย่างเดียว ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะให้ประชาชนมีความสุขขอให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐกิจ เอกชน ข้าราชการให้ความสนใจ และนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ในเรื่องนี้ว่าเป็นรูปธรรม</p> <p>๖. ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันนี้อะโลกมีหลายขั้ว หลายกลุ่ม หลายฝ่าย ยังคงมีความขัดแย้งและอาจขยายเป็นสงครามได้ตลอดเวลาที่มีทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศยากจน ซึ่งแต่ละประเทศย่อมต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ชาติตนเป็นที่ตั้งมาก่อนสิ่งอื่นใด เราในฐานะเป็นชาวโลกต้องคิดว่าเราจะร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างไร รูปแบบไหน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องเข้มแข็งไป ด้วยกัน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ด้วยความสัมพันธ์ ทั้งทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี ที่อาจ เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้กับหลาย ๆ ประเทศ หลาย ๆ มหาอำนาจ เพื่อจะส่งเสริม ศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างกัน โดยเราเองต้องพัฒนาตนเองให้เร็ว ให้ทันโลก ให้ก้าวมาอยู่ในบทบาทประเทศผู้ให้ เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศให้ได้ พร้อมกับสนับสนุนความเชื่อมโยงต่าง ๆ ให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในความสนใจในเวทีโลก และองค์ระหว่างประเทศที่เราต้องสร้างให้เกิดความร่วมมือใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น “SEP for SGD ๒๐๓๐” ซึ่งเป็นแนวทางของรัฐบาลในการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปแลกเปลี่ยน สนับสนุน ประยุกต์ ให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า</p> <p>๗. ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญลำดับสูงสุด ต้องให้ความสนใจ สนใจ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ หรือตามอัธยาศัยอื่น ๆ ด้วย โดยรัฐบาลได้พยายามจัดระบบให้มีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง ทั้งสถานศึกษา ตลาดแรงงาน ภาคการผลิต เป็นต้น และต้องเป็นการศึกษาที่ใช้งานได้จริง ทั้งในการดำรงชีวิตส่วนตัว ในครอบครัว ในสังคมไปสู่การประกอบอาชีพการงาน มีการปลูกฝังอุดมการณ์ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความตระหนักในบทบาท ความรับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งหน้าที่ซึ่งต้องมาคู่กับสิทธิ ทั้งนี้ ต้องสร้างคนรุ่นใหม่พร้อมกับการพัฒนาการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับคนรุ่นเก่าไปด้วย และจะหาอย่างไรให้เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในระบบราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน รัฐบาลต้องอำนวยความสะดวกให้ทั่วโลก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนไปด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะรัฐบาลทำเองไม่ได้ทั้งหมด๗๔ รัฐบาลได้นำแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณาการมาขับเคลื่อน ทั้งแผนเงิน แผนคน แผนงาน เพื่อจะบริหารจัดการกับปัญหาในทุกปมทุกประเด็นในเวลาเดียวกันให้เกิดการประสานสอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะยากเพราะอาจไม่เคยปฏิบัติลักษณะเช่นนี้มาก่อนมากนัก หากเราแก้ไขได้ด้วยการวางแผนร่วมกัน คุยกันให้ละเอียด ตั้งแต่ต้นจนจบ อุปสรรคอยู่ตรงไหน ความเสี่ยงอยู่ตรงไหน ใครควรจะได้รับแก้ไขตรงนั้นไป ก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันไม่ใช่โต้แย้งกันทุกประเด็น ความคิดทุกคนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ข้อสำคัญคือ เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ก็จะนำมาสู่การแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาอย่างยั่งยืน</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง